

CHỜ ĐỢI GÌ TỪ HỘI THẢO LINUXWORLD 2006?

Cuộc chiến giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm độc quyền sẽ rất nóng bỏng tại Hội thảo và Triển lãm LinuxWorld năm nay, dự kiến khai mạc tuần tới tại San Francisco. Thị trường Linux đang dần tăng tốc và ban tổ chức dự đoán triển lãm năm nay sẽ có quy mô "lớn chưa từng có"

Cuộc chiến giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm độc quyền sẽ rất nóng bỏng tại Hội thảo và Triển lãm LinuxWorld năm nay, dự kiến khai mạc tuần tới tại San Francisco. Thị trường Linux đang dần tăng tốc và ban tổ chức dự đoán triển lãm năm nay sẽ có quy mô "lớn chưa từng có". IDC từng dự đoán rằng doanh thu từ máy chủ, desktop và gói phần mềm Linux sẽ vượt qua mốc 35,7 tỷ USD vào năm 2008. Nhưng trong khi nhu cầu dành cho nguồn mở tăng cao, giới phát triển phần mềm vẫn đang loay hoay, và đầu bút tại nghĩ cách làm sao biến xu hướng này thành lợi nhuận.

Nguồn: ramix

"Xét từ phạm vi ứng dụng, rõ ràng là nguồn mở đang cất cánh. Thái độ của người dùng dành cho nguồn mở cũng đã khác", Raven Zachary, chuyên gia cao cấp của The 451 Group cho biết. Trong nghiên cứu của mình, Zachary nhận thấy động cơ chủ đạo của một doanh nghiệp khi lựa chọn sản phẩm nguồn mở là tiết kiệm được đáng kể chi phí. Al Gillen, phó chủ tịch phần mềm hệ thống của IDC thì nhận định rằng bản thân các doanh nghiệp nguồn mở đang phải "vất chân lên cổ", giải quyết bài toán mô hình kinh doanh càng nhanh càng tốt do lo sợ mất thị phần. "Người dùng bắt đầu sử dụng sản phẩm một cách rộng rãi và các doanh nghiệp hiểu rằng xu hướng này sẽ còn kéo dài". Họ đang hỏi nhau Làm sao chúng ta tận dụng được xu thế đó? Bằng cách nào chúng ta kiếm được tiền? Đây là thách thức của việc chuyển từ phần mềm độc quyền sang kinh doanh phần mềm nguồn mở? Một chủ đề khác được dự báo cũng sẽ rất sôi động tại Hội thảo năm nay là "Ảo hóa". "Nếu có công nghệ nào đang "hot" hiện nay thì đấy chính là ảo hóa", Gillen nói. "Ai cũng nói về nó, về những tiềm năng và triển vọng của nó". Tuy nhiên, ngành công nghiệp nguồn mở sẽ phải xác định xem ảo hóa có thể tác động thế nào đến licensing và cơ sở hạ tầng của môi trường Linux. Thiên Ý